



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 หน้า 51

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เบื้องลึก...จัดอันดับ "มหาวิทยาลัย" กับประเด็นที่ ต้องทบทวน

การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ไม่เพียงเป็นการสร้างทบทวนที่ใหม่บนประวัติศาสตร์อุดมศึกษาไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หากตรวจสอบไล่ความคิดเห็นนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ จะเห็นได้ว่ามีทั้งเสียงยอมรับและคัดค้านไม่ยอมรับกับการจัดอันดับของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในครั้งนี้ แต่หากลองลึกถึงความคิดเห็นของกลุ่มที่ไม่ยอมรับการจัดอันดับ ไม่มีใครเลยที่ไม่เห็นด้วยที่ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย เพราะจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไทยก็ถูกจัดอันดับอยู่เนืองๆ โดยหน่วยงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น "นิวส์วีก" "ไทม์" ซึ่งล่าสุดในการจัดอันดับของปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ติดอยู่ในท็อป 200 โดยอยู่ที่ลำดับที่ 121

มองด้วยใจเป็นกลาง ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหากจะมีหน่วยงานหรือสถาบันใดในประเทศที่ถูกขึ้นมการจัดอันดับ แต่ด้วยใจเป็นธรรมอีกเช่นกันที่ สกอ.ต้องยอมรับถึงความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของการจัดอันดับ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการใช้เวลาที่กระชั้นชิด ตัวเลขที่คลาดเคลื่อนทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือในข้อมูล อาทิ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนเต็ม 20% แต่คะแนนที่ได้สูงกว่าคะแนนเต็ม คือ ได้ 21.08% คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คะแนนเต็ม 20% แต่คะแนนที่ได้สูงกว่าคะแนนเต็ม 30.36% (อ้างอิงตามประกาศครั้งแรกของ สกอ. ก่อนที่จะมีการแก้ไขในภายหลัง)

รวมไปถึงประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในเรื่องดัชนีการชี้วัดที่ไม่เหมาะสมและรูปแบบการจัดอันดับผ่านออนไลน์ที่ทำให้ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไม่ส่งข้อมูลเพื่อร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้

"อยากถามว่าการใช้ระบบออนไลน์ที่ สกอ. นำมาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทำงานรอบคอบแค่ไหน สกอ. กำลังจัดมหาวิทยาลัยไทยเรียงแถวเหมือนทหารเกณฑ์ จากนั้นนำมาจัดยาสลบ หลายสถาบันจึงไม่เชื่อถือและรับไม่ได้กับการทำงานของ สกอ. อย่าลืมว่าการศึกษาดังกล่าวมีความหลากหลาย การจัดอันดับโดยใช้เพียงแค่การวิจัยและการเรียนการสอนมาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่เพียงพอและเป็นการดูมหาวิทยาลัยด้วยสายตาคู่ที่แคบมากและเอาอย่างตะวันตก ตามกันฝรั่งจนลืมบริบทของสังคมไทย" ศ. ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวไว้ไว้อย่างนั้น

ขณะที่ ศ. ดร. วีรภูมิ บุญยโสภณ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวในประเด็นนี้ไว้ว่า การใช้ระบบออนไลน์นั้น ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการได้ข้อมูลทางเดียว มีหลายมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลไปและทาง คณะผู้วิจัยอ้างว่าไม่ได้รับ ขณะเดียวกันการจัดอันดับโดยใช้เพียงข้อมูลจากการกรอกข้อมูลผ่านออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดอันดับต้องเข้าไปดูการเรียนการสอน ความพึงพอใจโดยสัมภาษณ์นักศึกษาหรือผู้ประกอบการจริงๆ ไม่ได้ใช้เพียงแค่อินเทอร์เน็ตที่กรอกผ่านออนไลน์

ในหนังสือที่อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งข้อสังเกต ต้องการจัดอันดับในครั้งนี้ส่งตรงไปถึง นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ยังตั้งข้อสังเกตในเรื่องการจำแนกคณะตามกลุ่มสาขาวิชา โดยหลายกลุ่มวิชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยจัดอันดับไว้ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งในความจริงควรถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์หรือกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นคณะที่ผลิตครูช่าง ซึ่งเน้นการฝึกด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก

ประการต่อมา ยังตั้งคำถามถึงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยนับเฉพาะตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไทยที่มีตำแหน่งวิชาการทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ รวมทั้งหนังสือ/ตำราด้านกฎหมายไทย ซึ่งต้องเขียนเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น ไม่สอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทย การนำเกณฑ์การจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศมาใช้ทั้งหมด

เขาอธิบายว่า "ในเรื่องนี้โอกาสที่มหาวิทยาลัยที่สอนด้านสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จะมีศาสตราจารย์มากกว่านั้น เป็นไปได้ไม่น้อยมาก ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยด้านแพทยศาสตร์"

ซึ่งจากเอกสารของโครงการระบบฐานข้อมูล ออนไลน์ เพื่อการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ระบุว่าเกณฑ์ของการจัดอันดับในครั้งนี้มีแนวทางมาจากโครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานการณ์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพและชีวภาพในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และจากแนวทางการจัดอันดับของสำนักต่างๆ ของต่างประเทศ

เมื่อลงลึกไปถึงประเด็นต่างๆ ในแบบสอบถามทางออนไลน์ ในทางปฏิบัติ จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย ผ่านออนไลน์ พบว่าประเด็นคำถามนั้นบางข้อนั้นยากต่อการทำความเข้าใจ ที่สำคัญการซักถามสามารถทำได้ เพียงผ่านเว็บไซต์ ซึ่งในหลายประเด็นไม่ได้รับการตอบคำถามที่ว่า อาทิ จำนวนบัณฑิต ป.โท ที่จบมาจาก มหาวิทยาลัยที่อปท. ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า มหาวิทยาลัยที่ที่อปท.คืออะไร ฯลฯ

ข้อมูลจากการระดมสมองในงานสัมมนา ยังพบว่ายังมีปัญหาหลายประการที่เกิดจากการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยพบว่ามีการพบข้อผิดพลาดซ้ำๆ กัน ทั้งๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น เช่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเลย กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การไม่มีการ กำหนดวันที่แน่นอนของการกรอกข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่คณะกับข้อมูลที่มีมหาวิทยาลัยกรอกเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

ข้อเสนอแนะจากฝั่งผู้ปฏิบัติงานนั้น พบว่ามหาวิทยาลัยควรสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการกรอกของ ภาควิชาและคณะว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนการส่งข้อมูล ที่สำคัญควรมีการจัดอบรมขั้นตอนการกรอก ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของคำนิยามและวิธีการกรอกข้อมูลต่างๆ เพราะที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่ไม่ทราบความผิดพลาดจากการส่งข้อมูลเนื่องจากไม่มีระบบที่ยืนยันการได้รับ การจัด อันดับบางรายการควรมีการพิจารณาใหม่ อาทิ สถาบันวิจัย ไม่ควรจัดอันดับในด้านการเรียนการสอน เพราะ ไม่ได้ทำหน้าที่สอน

เหล่านี้คือรายละเอียดบางประการที่ทำยที่สุดคณะผู้วิจัยและ สกอ.ต้องนำไปทบทวน โดยเฉพาะดัชนีการชี้วัดที่ ควรมีการตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนหน้าจะจัดทำ แม้จะเป็นเพียง โครงการนำร่อง แต่เมื่อประกาศผลต่อสาธารณะแล้ว ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อตรงไปยัง มหาวิทยาลัย นักศึกษา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้การจัดอันดับของ สกอ.จะเป็นเรื่องของความตั้งใจดีด้วยเหตุผลที่ต้องการจะยกระดับและคุณภาพ มหาวิทยาลัย ความริบเร่และความผิดพลาดกลายเป็นที่มาของความไม่น่าเชื่อถือ และถูกตีความให้เป็นเรื่อง การเมืองอย่างที่ไม่น่าควรจะเป็น !!